



SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà thương binh và các trường học Lycées & Khấp Đông-Dương

VIỆC TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 2) Báp nhà chớ đi bán má phải chửu patente! QUẢNG-NAM. - Bới Nguyễn, chánh...

Cuộc nội loạn ở Tây ban nha

Bộ án trung lập đối với thời cuộc Tây ban nha Moscow, 11-8. - Chính phủ Nga có tin...

Anh hưởng của đạo Thiên giáo ở dân tộc Nhật-Bản

(Tiếp theo số trước) Năm 1891, một vị vua quan tâu là Takeyoshi mở bụng tại gô má có...

BINH HO THUỐC BẮC BỜU THUỐC HỒN HỒN... SIẾNG... (Includes illustration of a baby and a medicine bottle)

Mát-xi-Liêng xướng việc cho Ruy-Ly gặp mặt ông Mỏ-Ren là mong không biết chừng gặp em chàng...

BÁ = TƯỚC MÔNG = THẾ = TÔN (LE COMTE DE MONTE-CRISTO) PHÁP - QUỐC LỊCH - SỬ - TIỂU - THUYẾT Tác giả: Alexandre Dumas Dịch giả: Nam-Son

đứng đợi & gờ đường Mây-de nhưng có một đèn là khi con trở ra, anh kỹ đã đi đâu mất.

SỨC MẠNH CỦA NGỒI BÚT NỮ SĨ CUỐN SÁCH «HOA THĂNG NÂM»

Lần này chúng ta nghe phần đông học vấn hào trên thế giới, ngai bút của họ có mệnh lực tạo nên thời thế, chuyên di xã hội, như chàng trí thi Rousseau, Montesquieu, xã hội thì Karl - Marx, Léonine, tư tưởng thì Bacon, Descartes, mà không thấy kể đến nữ giới. Có lẽ cũng vì ở dưới chế độ...

Công nghiệp vì đại biểu bao / lý là Phe trẻ nữ sĩ. Lực sự của nữ sĩ Nữ sĩ sinh năm 1812, cha là một vị bác sĩ, nữ sĩ có người chỉ cô lập một trường học, lúc 15 tuổi, nữ sĩ học ở trường kỳ, đến năm 21, vào một trường lớn, nghiên cứu môn học từ thiện, đọc kinh cứu thế của Gio-ô, như một luồng điện đưa vào trong não, nữ sĩ nảy ra cái chí nguyện «cứu khổ cho người đời».

Đối với cách đối đãi bạn học nó

Chế độ người Mỹ đối đãi với bạn bè nó, học ngược tàn nhẫn thế nào, kể có lương tâm, ai cũng đau lòng, mà lúc bấy giờ chưa ai nói động đến, xem như là việc cố nhiên.

Đối với cách đối đãi bạn học nó nữ sĩ sinh mới cảm xúc, thường khi nằm ngó một mình lý làm thương xót, chằm chằm tìm phương pháp gì mà bài trừ cái chế độ ác kỳ đó, không giờ phút nào là không để việc ấy trong đầu lòng.

Chọn được người chồng đồng chí

Nữ sĩ phát nguyện như thế, song «Phong nô», một công việc to lớn, thật sự bao nhiêu nhà đại chính trị, đại triết học chưa ai bàn đến, chưa ai tìm ra phương pháp giải quyết. Hoàng những p ai đương hướng quyền lợi to về chế độ nó lệ, toàn là thế lực bàng cường, không ai dám đứng lên đương đầu. Kỳ sức mình đảo tư liền yếu, dám một chốc đứng ra gánh cái công cuộc nặng nề khó học kỳ, chỉ khi đầu mệnh nạn mà sức lực khó đương nổi, nếu không có người đồng chí giúp vào.

Nữ sĩ nghĩ thế mới lần tìm

Trong nhà trong cửa... THUỐC HUỖN PASTILLES VALDA... Dùng khi có cơn nit đi học, khi có ông già bà trẻ ra về, Cùng có người phải đi ra, đi về...

người đồng chí. Trời cũng chịu người, không bao lâu nữ sĩ gặp được Gio-ô-y-an là một vị giáo sư ở trường họ, mà bình nhật nữ sĩ để có nghe giảng kinh cứu thế Gio-ô một vài lần.

OUVERTURE: 1^{er} Septembre 1936 Institution THUẬN-HÓA COMPLÈTEMENT RÉORGANISÉE AVEC LES CYCLES PRIMAIRE ET PRIMAIRE SUPÉRIEUR (N^{os} 17-19-21-23-25, Rue DAYOT - HUE) ĐẾN KỲ KHAI GIẢNG NÀY, TRƯỜNG THUẬN-HÓA SẼ HOÀN TOÀN TỔ CHỨC LẠI GIÁO-VIÊN toàn những người thực luyện trong giáo giới: Các ông: TÂN-MINH-ĐÀN, TÔN-QUANG-PHIẾT, HOÀNG-TĂNG, BCCI-ÁI, NG LÊ-THIỆU, TRẦN-HỮU-ĐUẬN, LÊ-TRỌNG-BẬT...

Quan niệm của tôi về đời người (Cùng các anh chị em đồng bào sức nuôi miệng như tôi... Nhà thấy địa vị của anh chị em bé, trời Âu trên bước đường tiến bộ loài người, tôi sinh lòng khao khát ước vọng. Không phải tôi ước vọng những cảnh thế kỷ đường, cực lạc, hay khao khát những tình yêu đắm đuối cầu kỳ. Tôi chỉ ước vọng, khao khát một chế độ công bình có lý có lẽ, một cảnh «đá non kim» để được sung sướng yên vui.

MÁY LẤY NƯỚC LẠM RƯỢNG Hai ông Lê đình Tường và Lê đình Thạch ở làng Cầu Lâu, phủ Duy-xuyễn (Quảng nam), có chế tạo được 1 thứ xe lấy nước vào ruộng rất tiện lợi, có đem bày tại hội chợ Falfo vừa rồi. Thứ lớn lớn chừng 80\$, dùng để nước được hơn 10 mẫu ruộng; thứ nhỏ lấy nước tưới vườn tốn chừng 20\$, và 1 phút đồng hồ nước lên được 100 lít. Các nhà làm ruộng muốn xem máy, thì đến nhà 2 ông ấy.

NHÀ THƯƠNG TƯ NGUYỄN-TANG-CHUÂN Y Sĩ tốt nghiệp tại Đông - Pháp Cao Đẳng. Nhà ở trước mặt nhà «Hàng Chợ-Cũ» QUINHƠN Người bệnh hoặc ốm khám bệnh xin hẹn mua thuốc uống, hoặc hàng ngày đến chữa, hoặc nằm tại bệnh viện. Có phòng nghỉ ngơi sạch sẽ để cho sẵn phụ nữ mới, để cho bệnh nhân nằm điều trị. Giờ khám bệnh Sáng: 8h đến 11h30 Chiều: 3h đến 6h Chẩn bệnh, ngày 10, nghỉ buổi chiều Khai cần muốn mời đến nhà thăm bệnh thì giờ nào cũng được.

LUẬN-ĐÀN Quan niệm của tôi về đời người (Cùng các anh chị em đồng bào sức nuôi miệng như tôi... Trước hết, tôi cần có một thái độ quả quyết đối với các vấn đề quan hệ có liên lạc mật thiết với sự sống của tôi. Vì tôi đã nhìn ra một cái gì khi chỉ mới đi tới vạch cho bàng người làm thế như tôi, thì không khi nào được phải đương hướng quyền lợi và hạnh trí thừ xu phụ tán thành bao giờ. Cần có vào những sự biến thiên diện cách trái qua các đời, thì lịch sử tiến hóa của loài người đạt tới khía cạnh ra nhiều thời kỳ.

PELLERIN TRUNG-HỌC-HIỆU PELLERIN là một trường tư-thuyết, sáng lập từ năm 1904; dạy về học Tiểu-học và Cao-đẳng Tiểu-học Pháp-Việt. Bắt đầu từ ngày 1er Septembre 1936, nhà trường sẽ mở thêm ban Trung-học pháp (Baccalaurat métropolitain). Học sinh nào muốn vào ban kỳ thì phải có bằng cấp (thành chứng (Diplôme d'Ét. P. S. F. I.), hay là Brevet élémentaire. Muốn biết chương trình, xin viết thư tới Trường PELLERIN - HUE

Bàn Đố Cách-Trí Ai cũng biết môn học cách trí cần nhất là phải bắt đầu từ chỗ đơn giản, rồi dần dần tiến tới chỗ phức tạp. Môn này có rất nhiều ích lợi, ai cũng nên học. Hiện tại LINE 60-02, Paul Doumer Hải-phong, mới in hành 15 bản để trao cho trường Nguyễn thị Anh ở Pháp mà dịch ra quốc ngữ, ai cũng nên học. Mời in rất đẹp mà giá rẻ, mỗi bản chỉ 0300 đến 0330. (Mời gọi thiệp của báo Tiền-phương)

CÁC MÓN THUỐC BẠI-BỎ VÔ-VĂN-VÂN ĐÁ NỔ TIẾNG HAY THUỐC BỎ CON NIT. - Nguyên bệnh con nit bởi nơi ty-vi yếu. Ty-vi yếu, ăn không tiêu, cam-tiến, thực-tiến, bụng lớn nổi gân xanh, nước da vàng, dễ mờ-hối đầu, bụng và trán hăm hăm hoai, còn da bọc xương, ít ăn ít ngủ, uống thuốc NHI-KHOA BÀ-BỒ-HOÀN mỗi hộp 0350, uống đặng 10 ngày, thì kiện ty mạnh và giải hết các chứng bệnh.

VIN TRITONIC MIXTURE TRITONIC PILULES TRITONIC Ba thứ thuốc bỏ rất qui dùng để trị bệnh thiếu huyết, mệt nhọc, ăn không tiêu, đau cảm, đau sốt rét mới khỏi, đàn bà ở - cử dục, vân vân... thieh dùng rượu thì dùng VIN TRITONIC 1 lít 2\$80 thieh dùng nước thì dùng MIXTURE TRITONIC 1 chai 0\$80 thieh dùng hoàn thì dùng PILULES TRITONIC 1 chai 0\$80 PHARMACIE PHẠM-DOÁN-ĐIỂM TOURANE

THUỐC BỎ ĐÀN ÔNG. - Người trai trẻ thường hay bị đàn thận, mộng-tinh, di-tinh và hoạt-tinh xin xem rõ ở trang 2 báo Trăng-An số nào cũng có nói rõ về bệnh ấy và cách điều trị bằng thuốc TAM-TINH HẢI-CẦU-BỒ-TRẦN và CỬ-TINH-NHUẬN-TRƯỜNG. Còn như người lao tâm lao lực, muốn uống thuốc bỏ cho mạnh khỏe, bổ tim, bổ thận, bổ óc, thân thể đặng mập mạp, nên uống SÂM-NHUNG ĐƯƠNG-TÂN BỒ-TRẦN, mỗi hộp 5 hoàn 1\$00. Các bệnh đều hết, gương mặt trẻ nên tươi tắn.

Lại càng khó hiểu

Tên bộ đầu đầu?
ở xã hội cũ-việt ta mấy năm lại đây, những lần thăm kịch con đánh cha, chồng giết vợ...

Thế mà nói xuôi được

Ngày 3 Aout vừa rồi, tòa án ở Saigon có xét vụ người Nhật-bản tên là Yokikaniyoshi làm chauffeur cho chiếc tàu Nhật đến ở Saigon...

Thi-văn với thời-dại

Cô-cô-Lét cũng nói:
Thưa ông, sao lại có tin như vậy thật?
Ông Mô-Ren vừa nhồm đít đứng dậy vừa nói:
Thôi, ta hãy ra xem thử, có lẽ là một tin sai...

Y kiến tôi về vấn đề hôn nhân

Anh X. H.
Hoàn cảnh thích, mà mình không lấy gì giải quyết. Và lại cái vấn đề rất quan hệ cho chúng ta...

Theo chế độ cũ? không!
là không! chúng ta không muốn coi vợ như một cái động cơ, chỉ biết phục tùng, bất kỳ là việc phải trái...

Theo lịch trình tiến hóa, xưa nay, đông tây, từ chế độ này tiến sang chế độ khác, từ thời đại này đến thời đại kia...

Sức mạnh của người bụt nữ sĩ

Thật là người chồng vào ở trong chốn rừng sâu, soạn một bản sách, phát minh rằng: công lý, nhân đạo trên thế giới...

Sách kỳ bá đặt tên là «hoa tháng năm» vì tác giả bà ở trong nhà học nợ được nghe bài học, khiến cho bà nghĩ ra sự hoa nhân từ trong trái tim bà...

Sau nữ sĩ sang chơi Luân-đôn, người Anh hoan nghênh một cách nhiệt liệt, nữ sĩ làm bản «man da ký» sau có làm bản «gia đình giáo dục học»...

Một món hàng rất mới VŨ NHÂN TẠO

Cặp vú nhân tạo kỳ diệu ra, vài ngày đầu không nghe ai nói gì. Đến ngày thứ ba thì công-ty kỹ thuật được vô số là thợ cán cáo...

Trái lại phong tục phương tây, đàn bà để trống vai lộ vai, lại cho là sự thường, vì thế từ Âu hóa truyền sang phương đông, người Tàu có người để xướng thuyết «thiên nhũ»...

Vậy mà gần đây ở Hương-cảng, nơi nhà hàng «Bách-hóa» của công ty nọ, trong tủ kính trưng bày nữ trang và phẩm liệu, lại có trưng một cặp «vũ nhân tạo»...

Cho anh em công nhân:
Anh X. H.
Hoàn cảnh thích, mà mình không lấy gì giải quyết...

Cho anh em công nhân:
Anh X. H.
Hoàn cảnh thích, mà mình không lấy gì giải quyết...

Cho anh em công nhân:
Anh X. H.
Hoàn cảnh thích, mà mình không lấy gì giải quyết...

Cho anh em công nhân:
Anh X. H.
Hoàn cảnh thích, mà mình không lấy gì giải quyết...

Cho anh em công nhân:
Anh X. H.
Hoàn cảnh thích, mà mình không lấy gì giải quyết...

Cho anh em công nhân:
Anh X. H.
Hoàn cảnh thích, mà mình không lấy gì giải quyết...

BÁ = TƯỚC MÔNG = THỂ = TÔN
(LE COMTE DE MONTE-CRISTO)
PHÁP - QUỐC LỊCH - SỬ - TIỂU - THUYẾT
Tác - giả: Alexandre Dumas
Dịch - giả: Nam-Son

thậm trong miệng:
Mong rằng sự đến An của ta cũng được kín đáo như sự thì An của ông. Ông hãy vui thú đi.
Nói đoạn người lạ mặt kỳ vừa cười - cái cười biểu lộ hết nỗi sung sướng Trong lòng - vừa bước xuống tam cấp và gọi ba tiếng:
Ra-cô-bô! Ra-cô-bô! Ra-cô-bô!

lô-ràng: một chàng là tử tước An-be đờ-mơ-xép, một chàng là nam-tước Phô-răng Đê-bi-nay. Hai chàng đã hẹn nhau sang Rô-mô dự mấy ngày hội vui trong năm ấy. Phô-răng trước có ở Rô-mô gần 4 năm, nay sẽ làm người dẫn lộ cho An-be.
Ngày hội vui ở Rô-mô không phải là việc nhỏ, khách từ phương kéo đến đông lắm, chỗ ăn chỗ ở thành một vấn đề khó mà khở thú như là chỗ ăn chỗ ở của các chàng công tử như An-be và Phô-răng. Vậy nên họ viết thư trước cho Bà-ti-ny-nhi chủ nhà ở ten Lông-đờ-rô ở đường Éch-ba-nh, nhờ để dành cho họ một căn phòng rộng và đẹp.

như vậy, thuận gió thì dùng bánh, nghịch gió thì có mái chèo. Phô-răng chưa kịp nghĩ theo bạn, cũng chẳng phải lo chỗ ăn chỗ ngủ ở Rô-mô, và muốn bù lại cuộc ăn bữa ở Bi-a-nô-đa, nên nhận lời. Khi Phô-răng tuyên bố nhận lời, các thầy thủ bên nói nhỏ điếu gì với nhau.
Phô-răng hỏi:
- Cái gì đó nữa? có điếu gì ngăn trở chăng?
Chủ tàu trả lời:
- Bầm không, nhưng chúng tôi cần phải bầm quan lớn biết trước rằng đảo Mông-thê-tôn vẫn không có dân cư, nhưng thỉnh thoảng có bọn cướp hoặc ở Côt-xê, hoặc ở Sét-de-nhê, hoặc ở Phi châu đến trú; nếu sau người ta biết chúng ta có ghé vào đảo ấy, thì khi chúng ta về đến Ly-vôi-nô, chắc sẽ bị cầm ở riêng một nơi trong một kỳ hạn ít ra là sáu ngày.
- Ở! không xong rồi! sáu ngày! kỳ hạn của Trời tạo (thiên lập địa) lâu quá...
- Nhưng ai dám nói quan lớn có ghé vào đảo Mông-thê-tôn chứ?
- Phô-răng nói lớn lên:
- Chắc không phải là dân. Các thầy thủ cũng nói lớn:
- Cũng không phải chúng tôi.
- Vậy thì cứ cho tàu đến đây đi, (Còn nữa)

